
รายงานการประชุมสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ครั้งท่ี 1/2567 
วันที่ 17 ตุลาคม 2567 เวลา 09.30 – 12.00 น. 

ณ ห้องประชุมทรวง เหลี่ยมรังสี อาคาร 3 ช้ัน 3 กรมอนามัย 
 
ประธานการประชุม 

1. นางสุธิดา    อุทะพันธุ์            ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 
  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายชัยเลิศ  กิ่งแก้วเจริญชัย  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
2. นายรัชชผดุง ดำรงพิงคสกุล  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
3. นางสาวฐิติพร วีรเธียรภิญโญ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
4. ว่าที่ร้อยตรีกิตติบดี  โลกนุเคราะห์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
5. นางสาวชณัญณิศา  เลิศสุโภชวณิชย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ     
6. นางสาววราภรณ์  ถาวรวงษ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ      
7. นายเอกชัย  ชัยเดช   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ       
8. นายพลาวัตร  พุทธรักษ์             นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
9. นางสาวปาริชาติ  สร้อยสูงเนิน               นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
10. นางสาวชัญญานุช  เวียงแก้ว            นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
11. นางสาวพิชามญชุ์  บุญประจักษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
12. นางสาวปาริชาติ  เอ้ืออารีย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
13. นายกิตติพงศ์  ภูอุดม   นายช่างศิลป์ชำนาญงาน 
14. นายสิงค์คร  พรมขาว   เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน   
15. นางสาวสมใจ  มโนศักดิ์เสรี  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
16. นางสาวปวริศา  ดิษยาวานิช  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
17. นางสาวผุสดี ประสิทธิ์สมบัติ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

        18. นางอรพรรณ  จินกาล     นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ              
19. นางสาวอารยา  วงศ์ป้อม  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
20. นางสาวเอมอร  ขันมี   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ              
21. นางสาวดรุณี  สีสุดโท   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ              
22. นางสาวอรุณิญา โชคลาภ            นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                    

        23. นางสาวนุชนาฎ  เทพนัน  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
        24. นายสุเมธา  บุญประเสริฐ                    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

25. นางสาวดิศราภรณ์  แสงชมภู  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
26. นางสมาภรณ์  สุขเจริญ   นักจัดการงานทั่วไป 
27. นางชยาภัสร์  ชูตระกูล   นักจัดการงานทั่วไป 
 
     28. นางสาว... 

... 
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28. นางสาวกมลฉัตร  พิมพ์ดิษฐ์  นักจัดการงานทั่วไป    
29. นางสาวรุจิรา  จีนดำ   นักวิชาการเงินและบัญชี 
30. นายเพลินจิตต์  คร้ามทิม  พนักงานขับรถยนต์                             
31. นายเอกชัย ปานหลิม   พนักงานขับรถยนต์   
32. นางสาวกิตติยาพร  คิดเห็น            ผู้ช่วยนักวิจัย 
                                      

ผู้ไม่เข้าประชุม 
1. นางจิรพรรณ พรหมลิขิตชัย  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ     ติดราชการ 
2. นางสาวอังคณา  คงกัน   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ     ติดราชการ 
3. นางสาวพรเพชร ศักดิ์ศิริชัยศิลป์       นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ     ติดราชการ 
4. นางลลนา  ทองแท้   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ            ติดราชการ 
5. นางสาวเจนจิรา  ดวงสอนแสง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ             ติดราชการ 
6. นางสาวปรียานุช เรืองหิรัญวนิช            นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ             ติดราชการ 
7. นางสาวรุ้งลาวัณย์  พรรณขาม  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ             ติดราชการ 
8. นายสมบูรณ์ เจริญสุข             พนักงานขับรถยนต์                             ติดราชการ 
 

เปิดประชุม เวลา 09.30 น. โดยมีสรุปมติการประชุมดังตาราง 
 

วาระการประชุม สรุปประเด็น/สถานการณ์ มติ/ข้อสั่งการของ
ผู้อำนวยการ 

วาระท่ี  1  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 1. การประชุมครั้งนี้เป็นวันดี ปีงบประมาณใหม่ 
สำนักฯ ได้ผู้นำใหม่ๆ และขอบคุณทีมงานทุกคนที่
ทำงานหนักในช่วงปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพ ซึ่งผู้บริหารกรมฯ ชื่นชมมา 
2. แนะนำเจ้าหน้าที่ใหม่ ชื่อ นางสาวสุภาพร ชื่น
เมือง ตำแหน่งนักวิชาการสาธรณสุขชำนาญการ  
กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและสื่อสารสุขภาพ  
3. นโยบายกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2567 มี 13 
นโยบาย ยกระดับ 30 บาท พลัส เพิ่มคุณภาพชีวิต
ประชาชน รักษาทุกโรครักษาทุกที่ภายใต้บัตร
ประชาชนใบเดียว กรมอนามัยเกี่ยวข้องนโยบายที่ 
4 มะเร็งครบวงจร นโยบายที่ 11 การส่งเสริมการมี
บุตร นโยบายที่ 12 เศรษฐกิจสุขภาพเราร่วมกับ 
สบส. และนโยบายที่ 13 นักท่องเที่ยวปลอดภัยเรา
ร่วมกับกรม คร. 

ไม่มี 
 
 
 
ไม่มี 
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วาระการประชุม สรุปประเด็น/สถานการณ์ มติ/ข้อสั่งการของ
ผู้อำนวยการ 

 4. ประเด็นงานกรมอนามัยมุ่งเน้นสนับสนุน
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข 1 
       - ประเด็นที่ 4 มะเร็งครบวงจร อาหาร
ปลอดภัยห่างไกลมะเร็ง 
       - ประเด็นที่ 7 สาธารณสุขชายแดนและพ้ืนที่
เฉพาะ สุขอนามัยโรงเรียน กพด. : ประปาคุณภาพ 
อาหารใน รร.ตชด. ต้องบูรณาการน้ำและอาหารให้
ชัดเจน 
       - ประเด็นที่ 9 เศรษฐกิจสุขภาพ Wellness 
Community กินดีอยู่ดีเพ่ิมมูลค่าชุมชน ร่วมกับ
กอง ป. 
       - ประเด็นที่ 10 นักท่องเที่ยวปลอดภัย 
สุขาภิบาลอาหารและน้ำอนามัยสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่
ท่องเที่ยว Quick win 100 วัน Street Food 
Good Health ซึ่งมีคุณเอกชัย และคุณอารยา เข้า
ไปร่วมกับกรม คร. ตั้งแต่ต้นแล้ว 

 
 
 
มอบกลุ่ม พอ. 
 
มอบกลุ่ม พน. เป็น
แกนหลัก และกลุ่ม 
พอ.ร่วมดำเนินการ 
 
มอบกลุ่ม บย.ร่วมคิด 
และประสานกับกลุ่ม
พอ. และ พน. 
มอบกลุ่ม พอ. โดยมี 
คุณเอกชัย และคุณ
อารยา เป็นแกนหลัก 

วาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
รับรองรายงานการประชุมสำนัก
สุขาภิบาลอาหารและน้ำ ครั้งที่ 5/2566 

หน. กลุ่ม บย. ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการ
ประชุมคณะสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ครั้งที่ 
5/2566 วันที่ 1 กันยายน 2566 ตามเอกสาร
หมายเลข 2 หากมีการแก้ไขขอให้แจ้งคุณ
พิชามญชุ์  ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2566 

รับทราบ รับรอง
รายงานการประชุม 

วาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง    ไม่มี ไม่มี 
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วาระการประชุม สรุปประเด็น/สถานการณ์ มติ/ข้อสั่งการของ
ผู้อำนวยการ 

วาระท่ี  4  เรื่องเพ่ือทราบ  
   4.1 กลุ่มอำนวยการ 

  
หน. กลุ่ม อก. มอบหมายให้คุณกมลฉัตร แจ้ง
ทราบดังนี้ 
     1. งานพัสดุ จัดจ้างเครื่องถ่ายเอกสารเพ่ิม 1 
เครื่อง เพ่ือให้ทุกท่านใช้สำหรับถ่ายเอกสาร ส่วน
เครื่องเดิมให้ใช้ print งานเท่านั้น 
     2. ณ สิ้นปี 66 มียอดพัสดุคงเหลือในสต๊อคคิด
เป็นมูลค่าเงิน 2.6 ล้าน เป็นสื่อสิ่งพิมพ์มูลค่าเงิน 
1.7 ล้าน เช่น สื่อเก่ียวกับลูกชิ้น , ไข้หวัดนก  
อยากให้เจ้าของงานช่วยเคลียร์สื่อที่ไม่ได้ใช้ออก
จากสต๊อค 

  
 
 
รับทราบ  
 
 
มอบแต่ละกลุ่ม
เตรียมการเคลียร์สื่อที่
ไม่ได้ใช้ออกจากสต๊อค  

   4.2 กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
       
        4.2.1 สรุปผลการดำเนินงานและ
การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนัก
สุขาภิบาลอาหารและน้ำ 

หน. กลุ่ม บย. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบงาน แจ้ง
ทราบดังนี้ 
คุณปาริชาติ เอื้ออารีย์ สรุปผลการดำเนินงานและ
การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี     
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักฯ สามารถ
เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 99.99 คงเหลือ 246.10 บ.  
ซ่ึงเงินคงเหลือ มาจากเงินเหลือส่งคืนเงินยืม ค่าน้ำ 
และค่าทางด่วน ตามเอกสารหมายเลข 4.2  
หน้าที่ 1 และแจ้งทราบร่างแผนปฏิบัติการ  
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567 ตามเอกสารหมายเลข 4.2 หน้าที่  
2 - 6 (โครงการปี 67 ตอนนี้รอท่านอธิบดีอนุมัติ
ก่อนแล้วกองแผนจะแจ้งหน่วยงานและหน่วยงาน
ต้องเขียนโครงการปี 67 เสนอกรมฯ ต่อไป) 

 
 
รับทราบ 

        4.2.2 แนวทางการเบิกจ่าย
งบประมาณ พ.ศ. 2567      
 
 
 
  

คุณปาริชาติ เอื้ออารีย์ แจ้งทราบแนวทางการ
เบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2567  ในช่วงต้น
ปีงบประมาณ 2567 กองแผนงานขอให้ทุก
หน่วยงานใช้แนวทางการวางแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ไปพลางก่อน ตามเอกสารหมายเลข 4.2 หน้าที่ 7 

รับทราบ  
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วาระการประชุม สรุปประเด็น/สถานการณ์ มติ/ข้อสั่งการของ
ผู้อำนวยการ 

        4.2.3 การติดตามประเมินผล คุณชัญญานุช แจ้งทราบแนวทางการกำกับติดตาม
และประเมินผล สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามเอกสารหมาลเลข 
4.2 หน้าที่ 8 - 9 และขอความร่วมมือผู้นิเทศงาน
ทุกท่านบันทึกผลการนิเทศงานตามแบบรายงาน
การนิเทศงานกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2567 (นอ.1) เพื่อนำข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางและ
นำมาพัฒนาปรับปรุงงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย 
และขอความร่วมมือผู้รับผิดชอบโครงการทุกท่าน 
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ 
ตามแบบ บย.01 เพ่ือนำมารายงานผลการ
ดำเนินงานให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเป็น
ข้อมูลให้กับผู้นิเทศติดตามงาน (ส่งไม่เกินวันที่ 5 
ของทุกเดือน) 

รับทราบ 

   4.3 กลุ่มพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหาร 
        - สรุปผลการดำเนินงานพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลอาหาร ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

หน. กลุ่ม พอ. แจ้งทราบว่างานอาหารมีหลายงาน
ทั้งงาน AGENDA และตัวชี้วัดสำคัญงาน 
สุขาภิบาลอาหาร 2567 รวมทั้งประชุม
คณะอนุกรรมการ กรรมการอาหารปลอดภัย และ
งาน Event ต่างๆ ในช่วงต้นปี 67 ก็ผ่านไปแล้ว 2 
งาน ในอนาคต กลุ่ม พส. จะต้องรับงาน Event 
ทั้งหมด กลุ่ม พอ. จะปรับบทบาทเป็นงานตาม
ยุทธศาสตร์ ในส่วนของการรายงานผลการ
ดำเนินงานสำนักฯ ทุกเดือน อยากให้รายงานเป็น
เอกสาร และในการประชุมสำนักฯ มาเน้นในส่วน
ของงานสำคัญเร่งด่วน และมอบหมายคุณอายา
และคุณพลาวัตร รายงานผลการดำเนินงาน ปี 66  
รวมทั้งแนวทางการขับเคลื่อนงาน พอ. ปี 2567 
ตามเอกสารหมายเลข 4.3 สำหรับการประชุม 
Cluster 4 on Ensuring Food Safety ครั้งที่ 7 
ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2566  ผ่านระบบ
วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยการประชุมนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือติดตามความคืบหน้าของกิจกรรม
ตามแผนงานด้านความสุขาภิบาลอาหาร 2567 
รวมทั้งประชุมคณะอนุกรรมการ กรรมการอาหาร

รับทราบ  
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ปลอดภัย และงาน Event ต่างๆ ในช่วงต้นปี 67 ก็
ผ่านไปแล้ว 2 งาน ในอนาคต กลุ่ม พส. จะต้องรับ
งาน Event ทั้งหมด กลุ่ม พอ. จะปรับบทบาทเป็น
งานตามยุทธศาสตร์ ในส่วนของการรายงานผลการ
ดำเนินงานสำนักฯ ทุกเดือน อยากให้รายงานเป็น
เอกสาร และในการประชุมสำนักฯ มาเน้นในส่วน
ของงานสำคัญเร่งด่วน และมอบหมายผู้รับผิดชอบ
งานรายงานผลการดำเนินงาน ปี 66  รวมทั้ง
แนวทางการขับเคลื่อนงาน พอ. ปี 2567 ตาม
เอกสารหมายเลข 4.3 สำหรับการประชุม Cluster 
4 on Ensuring Food Safety ครั้งที่ 7 ระหว่าง
วันที่ 18-20 ตุลาคม 2566  ผ่านระบบวิดีโอคอน
เฟอเรนซ์ โดยการประชุมนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ติดตามความคืบหน้าของกิจกรรมตามแผนงานด้าน
ความปลอดภัยของอาหารอาเซียน ปี 2564-2568 
ประเด็นความร่วมมือกับหุ้นส่วน (Partners) 
รวมถึงแผนงานการประเมินความเสี่ยงด้านความ
ปลอดภัยอาหารของอาเซียน ซึ่งทางกลุ่มพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลอาหารจะเข้าร่วมการประชุมใน
ครั้งนี้ด้วย และ หน พอ.แจ้งประเด็นที่ไปประชุมที่
กัมพูชา เรื่องตลาดสด เมื่อปีงบประมาณ 66 ลาว
และอินโดนีเซีย สนใจจะมาดูงานที่ประเทศไทย 
ประมาณเดือน พ.ย. 67 รวทั้งเรื่องที่ไม่มีเอกสาร 
เช่น เรื่องร้องเรียน การสัมภาษณ์ การสื่อสารความ
เสี่ยง การให้คำปรึกษา และนักศึกษาฝึกงาน/ดูงาน 
-  คุณรุ้งลาวัลย์ได้พูดถึงปัญหาเรื่องภาระงานที่
กระจุกอยู่ที่บางคนทำให้ปริทธิภาพการทำงานไม่
เต็มที่ และเรื่องปัญหาค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่เต็ม
เพดาน เช่น ตลาด อยากให้ลดค่าเป้าหมายลงแบบ
ขั้นบนัได  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มอบ กลุ่ม พอ. จัดกลุ่ม
ตลาด ตามสภาพและ
ปัญหา แล้วจัดเวทีพูด
คุบกับพ้ืนที่เป็นระบบ
ออนไลน์ 
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    4.4 กลุ่มพัฒนาระบบจัดการคุณภาพ
น้ำบริโภค 
        - สรุปผลการดำเนินงานพัฒนา
ระบบจัดการคุณภาพน้ำบริโภค 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    

หน. กลุ่ม พน. มอบหมายให้คุณพรเพชร  
ศักดิ์ศริิชัยศิลป์ และคุณปาริชาติ สร้อยสูงเนิน 
สรุปผลการดำเนินงานพัฒนาระบบจัดการคุณภาพ
น้ำบริโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามเอกสาร
หมายเลข 4.4.1 และรายงานความก้าวหน้าการ
ดำเนินงาน เดือนตุลาคม 2567 ตามเอกสาร
หมายเลข 4.4.2 ในปี 67 โรงเรียน กพด. เข้าถึงน้ำ
สะอาด ได้กระจายค่าเป้าหมายให้ศูนย์อนามัย โดย
ยึดหลักสถิติ คาดว่าผลที่ออกมาจะสามารถสรุป
เป็นภาพรวมที่เป็นตัวแทนของประเทศได้ แต่ที่น่า
เป็นห่วง คือ เรื่องชุดทดสอบน้ำ เราไม่มีให้ ร.ร. 

มอบกลุ่ม พน. List 
ประเด็นสิ่งสนับสนุนที่
ขาด แล้วทำเรื่องขอ
งบประมาณเพ่ิมเติม  

   4.5 กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและ
สื่อสารสุขภาพ 
        - แนวทางการจัดประชุมด้าน
วิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 
 

หน. กลุ่ม พส. มอบหมายคุณสุภาพร แจ้งทราบ
เรื่องแนวทางการจัดประชุมด้านวิชาการส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่มีการเตรียมการมา
ระยะหนึ่งแล้ว บทบาทต่อเนื่อง คือ เรื่อง
คณะกรรมการจัดหารายได้ รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข 4.5 ซึ่งจากการไปศึกษาระเบียบ
ข้อจำกัดในการจัดหารายได้ เราเกี่ยวข้องกับ
กฎหมาย ต้องทบทวนการดำเนินงานให้รอบครอบ 
และ ผอ. แจ้งว่า ท่านอธิบดีบอกว่า เงินพร้อม คน
พร้อม ทำได้เลย แต่ถ้าไม่พร้อมเราสามารถลด
ระดับลงมาได้เลย 

มอบ กลุ่ม พส. 
วิเคราะห์เรื่องเงิน และ
ระยะเวลา แล้ว
นำเสนอท่ีประชุมระดับ
กรมฯ 

วาระท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
   5.1 การถ่ายทอดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ตามคำรับรองสำนักสุขาภิบาลอาหารและ
น้ำ ปีงบประมาณ 2567 ลงสู่กลุ่มงาน 

 
หน. กลุ่ม บย. เสนอกรอบการจัดทำคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 
ปีงบประมาณ 2567 รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข 5.1 และได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณา
ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ในสังกัดกรมอนามัย ปีงบประมาณ 2567  ใน
เอกสารหมายเลข 5.1 หน้าที่ 4 และแจ้ง Time 
Line การรายงานผลตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน ในรอบ 5 เดือนแรกตาม
เอกสารหมายเลข 5.1 หน้าที่ 6 โดยต้นเดือน

 
เห็นชอบ : ตัวชี้วัดที่  
1-7 มอบกลุ่ม พอ. 
เป็น O ตัวชี้วัดที่ 8 
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พฤศจิกายน 2566 จะมีพิธีลงนามคำรับรองฯ และ
เริ่มรายงานผลฯ ครั้งแรกภายในวันที่ 10 ธันวาคม 
2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้ 
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วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
   6.1 คำของบประมาณปี 68 ในส่วนของ
การจัดทำฐานข้อมูล 

 
หน. กลุ่ม พส. ฝากเรื่องคำของบประมาณปี 68  
ในส่วนของการจัดทำฐานข้อมูลที่คุณสุเมธาและ
คุณปาริชาติ กลุ่ม บย. ร่วมกันเขียนคำขอขึ้นไป ซึ่ง
จะต้องมีการเตรียมการชี้แจงงบประมาณต่อเนื่อง 

 
รับทราบ 

   6.2 การปรับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณปี 2567 

ที่ประชุมถามเรื่องการปรับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณปี 2567 ว่า ผู้รับผิดชอบลง DOC ของ
กลุ่ม บย. จะเป็นท่านใด 

มอบคุณปาริชาติ เอื้อ
อารีย์ เป็นผู้รับผิดชอบ
ลง DOC 

 
 

 
 
 
 
 
 


